

ทางร่นเวลาเปิดปิดรับวิกฤต

● 8วัน'ประหยัดไฟ'เป็นพันล้าน

● อ่อนรัฐลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

10 ศูนย์การค้า ประกาศเปิด-ปิดห้าง ช้าและเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง ช่วงวันที่ 5-12 เมษายน รับมือวิกฤตพลังงานช่วงพม่าหยุดส่งก๊าซ พร้อมเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก 1-2 องศา คาดประหยัดได้ 10% มูลค่านับพันล้านบาท ชีไทยยังมีศักยภาพต่างชาติรุมผุดห้างใหม่

นายนิศ เชยกกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บัญชีและสายงานบริหารทรัพย์สิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ในฐานะนายกสมาคมศูนย์การค้าไทย เปิดเผยว่า สมาชิกผู้ประกอบการศูนย์การค้าไทย จำนวน 10 ราย มีมติเห็นชอบที่จะสนองนโยบายภาครัฐรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้า จากกรณีที่ผ่านมาหยุดส่งก๊าซในช่วงระหว่างวันที่ 5-12 เมษายนนี้ โดยจะให้แต่ละศูนย์การค้า เปิดช้าและปิดเร็วขึ้นจากเวลาเปิดปิดปกติ 1 ชั่วโมง พร้อมปรับเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในศูนย์อีก 1-2 องศา จากอุณหภูมิปกติพร้อมกับมาตรการประหยัดไฟอื่นอีก เช่น ลดการใช้ไฟส่องสว่าง หรือปิดไฟในบริเวณที่เห็นว่าไม่จำเป็น คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานในช่วงดังกล่าวลงได้ประมาณ 5-10% หรือคิดเป็นมูลค่าหลักพันล้านบาท



นิศ เชยกกลิ่น

จำกัด, บริษัทเดอะแพลทินัม แพลซันมอลล์ จำกัด, บริษัทเค.อี. แลนด์ จำกัด, บริษัท

ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด และบริษัท สยามฟิวเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยาม สยามดิสคัฟเวอรี มีศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 74 แห่งทั่วประเทศในขณะนี้

นายนิศกล่าวว่า ในอนาคตธุรกิจศูนย์การค้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องรับเศรษฐกิจ และกำลังซื้อในประเทศ เติบโตได้ดี โดยปัจจุบันมีจำนวนศูนย์การค้าคิดเป็นต่อหัวประชากรไทยอยู่ที่ 1 ศูนย์การค้าต่อประชากร 9 แสนคน เทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่มีสัดส่วน 1 ศูนย์การค้าต่อ 4.3 หมื่นคน ตลาดเมืองไทยจึงศักยภาพเติบโตได้อีกมาก คาดการณ์ต่อไป มีอัตราเติบโตประมาณ 15-20% เพิ่มมากกว่า 100 ศูนย์การค้าภายในอนาคตอันใกล้ และภายใน 5 ปีนับจากนี้ไป คาดการณ์มูลค่าลงทุนของศูนย์การค้าน่าจะมีถึง 120,000 ล้านบาท มีทั้งนักลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมศูนย์การค้าไทย นักลงทุนรายใหม่ในประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงินและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

"สมาคมอยากขอให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องโครงการพลังงานเพื่อป้องกันวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ไทยเป็นฮับของการช้อปปิ้งในภูมิภาคนี้ด้วยการช่วยเหลือเรื่องลดภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยลง เพราะขณะนี้ราคาสินค้าแบรนด์เนมในไทยยังสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค" นายนิศกล่าว